



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และตั้งผู้พิทักษ์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๓๐/๒๕๖๐

ด้วย นางบุญเกื้อ โตสมภาค ผู้ร้อง อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒/๒๐๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมพงษ์ โตสมภาค กับนางเล็ก โตสมภาค ซึ่งจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และต่อมาได้จดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ ผู้ร้อง นายสมพงษ์ อายุ ๘๒ ปี ได้รักษาตัวด้วยโรคไข้มันในเลือดและความดันโลหิตสูงตั้งแต่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตลอดมาจนเมื่อปี ๒๕๕๘ นายสมพงษ์มีอาการหลงๆ ลืมๆ ภาวรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง และถามอย่างตอบอีกอย่างและบางครั้งตอบไม่ได้ ทานข้าววันละหลายๆ มื้อ มีอาการหลงลืมหนักมากขึ้น และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พาไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจและเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์พบมีปัญหาและความจำเสื่อมเนื่องจากชราภาพ นายสมพงษ์ มีทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๖๐๓๘ เนื้อที่ ๒๐.๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เป็นบ้าน (เคหะพื้นนครคลองสอง) ตั้งแต่ นายสมพงษ์ป่วยมีปัญหาทางด้านสมอง ความจำเสื่อมเพราะเหตุชรา จนไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องมาร้องต่อศาลนี้ อนึ่งก่อนยื่นคำร้องผู้ร้องได้พานายสมพงษ์ไปจัดการจดทะเบียนที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อจะนำเงินมาใช้จ่าย และรักษาตัวของนายสมพงษ์ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนำว่าให้ร้องขอต่อศาลและขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์นายสมพงษ์ โตสมภาค ก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องเป็นบุตรเพียงคนเดียวของนายสมพงษ์ เป็นทายาทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนที่จะเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สินผู้เสมือนไร้ความสามารถได้ ขอศาลมีคำสั่งว่านายสมพงษ์ โตสมภาค เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ดูแล

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอารี อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี